

Số: 30/2016/CV-VASEP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2016

V/v cung cấp thông tin hợp UBHH Việt
Nam - Nhật Bản lần 1

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc công văn số 1365/BCT-KV1 ngày 16/02/2016 của Bộ Công Thương gửi Hiệp hội CB&XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) về việc cung cấp thông tin hợp UBHH Việt Nam - Nhật Bản lần 1, Hiệp hội VASEP có 1 số ý kiến như sau:

Nhật Bản là thị trường thủy sản lớn của Việt Nam, luôn chiếm tỷ trọng 17-23% tổng giá trị kim ngạch XK thủy sản Việt Nam trong 10 năm qua. Năm 2015, XK thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt **1,043** tỷ USD (giảm **13,9%** so với năm 2014) - là thị trường lớn thứ 3 (sau Mỹ và EU) về nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay Nhật Bản đang áp dụng một số quy định kiểm soát nghiêm ngặt đối với thủy sản nhập khẩu của Việt Nam. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các DN thủy sản của Việt Nam. Cụ thể:

1) Mức giới hạn cho phép của một số hóa chất, kháng sinh (*Enrofloxacin*) của Nhật Bản thấp hơn nhiều so với quy định của EU (Nhật Bản áp dụng mức dư lượng tối đa cho phép (MRL) với *Enrofloxacin* là 0,01 ppm, EU quy định tổng *Enrofloxacin* và *Ciprofloxacin* trong cá là 0,1 ppm). Hiện Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn đề nghị Nhật Bản cung cấp báo cáo đánh giá nguy cơ của Nhật Bản làm cơ sở khoa học cho việc thiết lập mức 0,01 ppm đối với *Enrofloxacin*. Trong trường hợp chưa có đầy đủ cơ sở dữ liệu đánh giá nguy cơ ATTP đối với *Enrofloxacin* trong thủy sản, đề nghị Bộ Y tế Nhật Bản áp dụng quy định của các nước đã thực hiện đánh giá nguy cơ (0,1 ppm theo EU). Để xử lý vấn đề này, trước mắt đề nghị Bộ Y tế Nhật Bản đánh giá nguy cơ và không áp dụng biện pháp xử lý chặt chẽ đối với thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam cho đến khi có kết quả đánh giá nguy cơ.

2) Nhật Bản đang áp dụng kiểm tra 100% lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam về chỉ tiêu kháng sinh, không phân biệt doanh nghiệp nhập khẩu có lịch sử kiểm soát tốt hay kém tốt hơn. Việc này gây tăng chi phí lưu kho, lưu bãi do chờ kết quả kiểm nghiệm. Đề nghị CQTQ Nhật Bản có chính sách phân luồng phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay ưu tiên cho doanh nghiệp có lịch sử kiểm soát chất lượng tốt để tạo động lực cạnh tranh.

Trên đây là các ý kiến của Hiệp hội VASEP. Để thúc đẩy hơn nữa cơ hội XNK thủy sản giữa 2 nước, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Bộ Công Thương đưa các nội dung trên vào phiên họp kỳ 1 UBHH giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch & Phó CT HH;
- VPĐD HH;
- Lưu VPHH.

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI



Trương Đình Hòa